

สรุปการประชุมร่วมราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาและราชบัณฑิตยสถานไทย

ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ณ ราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ

คณะกรรมการสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมประชุมทางวิชาการกับราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา ณ ราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ สรุปความว่า ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรกุลย์ ได้กล่าวเปิดการประชุมร่วมกันและแนะนำคณะเดินทาง โดยได้กล่าวถึงว่า การเดินทางมาประชุมร่วมกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันทางวิชาการและการวิจัย ในโอกาสนี้เป็น โอกาสอันดีที่จะได้มีการพบปะกันของราชบัณฑิตของทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนบ้านกันมานาน และควรมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักวิชาการของทั้ง ๒ ประเทศ เพื่อการติดต่อประสานงานกันได้ในระยะยาว เช่น การร่วมมือกันดำเนินงานวิจัยในระดับมหบัณฑิตหรือคณาจารย์ อาจมีการกำหนดหัวข้อวิจัยร่วมกัน ในอนาคตอาจมีการประสานงานร่วมกันระหว่างราชบัณฑิตของประเทศในเขตอาเซียน และขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ว่าเป็นการทำงานวิชาการแบบสหสาขาวิชา

การเดินทางในครั้งนี้ได้มีการเตรียมทุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะให้นักศึกษากัมพูชาจำนวน ๕ ทุน และจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน ๑ ทุน และจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาต่อไป ในการเดินทางครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากสภาวิจัยแห่งชาติเดินทางมาด้วยซึ่งเป็นการดีที่จะมีการสืบต่องานวิจัยร่วมกันต่อไป ในโอกาสนี้จะขอให้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อความร่วมมือกันทางวิชาการของทั้ง ๒ ฝ่าย

ทั้งนี้ ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต อุปนายกราชบัณฑิตยสถานได้ให้รายละเอียดของประวัติความเป็นมาและภาระหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานแก่ที่ประชุม โดยหน้าที่ที่สำคัญของราชบัณฑิตยสถานคือ การส่งเสริมให้มีการวิจัยบำรุงสรรพวิชาต่าง ๆ มีความร่วมมือกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล ซึ่งในการนี้นายกราชบัณฑิตยสถานได้ฝากความปรารถนาดีมายังราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา ณ ที่นี้ด้วย

ความสำคัญการเดินทางมาในครั้งนี้ของราชบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันทางวิชาการและการของงบประมาณในการดำเนินการจากรัฐบาล โดยการลงนามในข้อตกลงนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิชาการของทั้ง ๒ ประเทศ มีการส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน การจัด โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกัน และขอทุนวิจัยร่วมกัน ท่านนายกราชบัณฑิตยสถานไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในในรูปแบบรูปธรรมได้ต่อไปในอนาคต

คณะบดีคณะโบราณคดี หัวหน้าคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กล่าวว่า ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในการเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการด้านความร่วมมือกันทางวิชาการได้

รศ. ภกญ. ดร.ปลื้มจิตต์ โจนพันธ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสอนศาสตร์ในทุกแขนง โดยคาดหวังว่าการประชุมแบ่งกลุ่มร่วมกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องสมุนไพร

นายโสฬส ชันธุ์เครือ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า การร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอบรมทรัพยากรบุคคลทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการร่วมลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมศึกษา

นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์ ผู้แทนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยความสำคัญของสภาวิจัยแห่งชาติ คือ การกำหนดนโยบายและแผนการวิจัย เป็นฐานข้อมูลในการวิจัยทุกสาขา รวมทั้งภารกิจในการกำหนดงบประมาณด้านการวิจัยในทุกสาขาวิจัย และในการประชุมครั้งนี้จะได้นำโครงการที่เสนอต่าง ๆ ที่ทั้ง ๒ ประเทศเสนอร่วมกัน กลับไปนำเสนอต่อสภาวิจัยต่อไป

หลังจากนั้นได้แบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มและดำเนินการประชุม ซึ่งผลสรุปการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้.